



# Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544

0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

### Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp UBND tỉnh sáng ngày 26/10. Ảnh: THÀNH TÂM

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

### Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng ngày 26/10, Bệnh viện Phục hồi chức năng tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập (1970 - 2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh,

Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), đại biểu Hội Phục hồi chức năng Việt Nam cùng một số sở, ngành, đơn vị trong tỉnh tới dự.

Bệnh viện Phục hồi chức năng được thành lập năm 1970, tiền thân là Bệnh viện Điều dưỡng cán bộ Thái Bình. Trải qua 50 năm xây dựng,

phát triển, Bệnh viện đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nỗ lực đổi mới đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, góp phần làm giảm tỷ lệ khuyết tật và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật. Là bệnh viện hạng II, chuyên ngành phục hồi chức năng, Bệnh

viện không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên đồng thời triển khai nhiều kỹ thuật mới, hiện đại trong khám chữa bệnh, nhất là kỹ thuật điều trị cho bệnh

(Xem tiếp trang 4)  
HOÀNG LANH

### Các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cán bộ công đoàn chuyên trách ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.

### Khai mạc lễ hội thu chùa Keo năm 2020

Sáng ngày 26/10 (10/9 âm lịch), tại di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo, UBND huyện Vũ Thư tổ chức khai mạc lễ hội thu chùa Keo năm 2020. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tới dự.

Chùa Keo tên chữ là Thần Quang Tự thuộc xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư. Chùa có 2 cụm kiến trúc: nơi thờ Phật và nơi thờ Đức thánh Dương Không Lộ, vị đại sư thời Lý có công dựng chùa. Một năm chùa Keo có 2 lễ hội: lễ hội xuân và lễ hội thu.

Lễ hội thu năm nay được tổ chức từ ngày 26 - 31/10 (10 - 15/9 âm lịch). Tại lễ khai mạc đã diễn ra các hoạt động tế lễ, nghi thức khai chỉ mở cửa đền Thánh, đánh trống khai hội...

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và vừa qua thiên tai, lũ lụt gây thiệt hại nặng nề cho đồng bào miền Trung nên hội thu chùa Keo năm 2020 được tổ chức rút gọn, chỉ bao gồm các hoạt động phần lễ. Các hoạt động phần hội như du thuyền hát giao duyên, trống hội, các trò chơi dân gian tạm dừng.

TÚ ANH

### Giám sát hoạt động của các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại

Chiều ngày 26/10, tại Sở Công Thương, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát hoạt động của các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh có 218 chợ, 13 siêu thị, 1 trung tâm thương mại. Thời gian qua, hệ thống thương mại được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp qua các năm đã nâng cao chất lượng hoạt động thương mại, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa, làm đòn bẩy kích thích sản xuất, tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về số lượng lẫn chủng loại, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, tiện ích... của người tiêu dùng. Sự chỉ đạo và các chính sách thiết thực của các cấp, các ngành đã hỗ trợ và định hướng việc tiêu thụ sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp kịp thời. Nhiều dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được xây dựng, triển khai thực hiện với sự tham gia của các doanh nghiệp ngoài tỉnh, hợp tác xã và người sản xuất đã tạo ra chuỗi khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản.

(Xem tiếp trang 4)  
PHƯƠNG CHI

### Triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý cấp tỉnh, huyện

Sáng ngày 26/10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho cán bộ quản lý cấp tỉnh, huyện năm 2020.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể và cán bộ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của tỉnh, huyện, thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động của tỉnh, huyện được truyền đạt, hướng dẫn các nội dung cơ bản về công tác ATVSLĐ: tổng quan về công tác ATVSLĐ, Luật An toàn vệ sinh lao động; công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ; các biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, có hại cho người lao động; vấn đề bảo đảm ATVSLĐ đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, đối với lao động đặc thù; quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; các biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Việc triển khai công tác ATVSLĐ giúp các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ, từ đó kiểm soát tốt vấn đề ATVSLĐ, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị, doanh nghiệp để hạn chế thấp nhất những sự cố xảy ra trong quá trình lao động, sản xuất.

NGUYỄN CƯỜNG

QUỲNH PHỤ

### Hướng về miền Trung, Tây Nguyên

(Xem trang 3)



Người dân Quỳnh Phụ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.

TIỀN HẢI

### Phát triển chợ nông thôn

(Xem trang 2)

### KỶ HỢP THỨ MƯỜI, QUỐC HỘI KHÓA XIV Thảo luận công tác tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2020

Ngày 26/10, Quốc hội tiếp tục làm việc theo hình thức trực tuyến dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Ưông Chu Lưu. Dự họp tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại phiên họp, Quốc hội đã nghe các báo cáo về: công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; công tác năm 2020 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; công tác năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2020; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; báo cáo thẩm tra báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Tiếp đó, Quốc hội dành thời gian để các đại biểu thảo luận về các nội dung trên. Nhiều đại biểu quan tâm đặc biệt trước sự gia tăng của nhiều loại hình tội phạm như tội phạm hiếp dâm, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và giết người thân, kiến nghị cùng với việc phát hiện sớm, xử lý nghiêm, lực lượng chức năng cần có giải pháp tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật để ngăn chặn, xử lý tận gốc vấn đề, nhất là với nhóm đối tượng vi phạm hình sự. Một số đại biểu bày tỏ lo lắng khi gần đây tội phạm và vi phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông diễn biến phức tạp như vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền quyên góp ủng hộ cho người nhà của nạn nhân trong vụ thủy điện Rào Trăng 3 hoặc trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh cắt ghép khiến dư luận hiểu sai về lực lượng chức năng khi thực thi nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Do vậy, các đại biểu kiến nghị cần phải có chế tài xử lý nghiêm minh hơn mới đủ sức răn đe...

THU THÚY

### Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Sáng ngày 26/10, Huyện đoàn Quỳnh Phụ ra quân đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Theo đó, hàng ngày có 1 - 2 tình nguyện viên trực, hỗ trợ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Quỳnh Phụ với nhiệm vụ: đón tiếp người dân; hỏi về nhu cầu, hỗ trợ lấy số và hướng dẫn lên các quầy chuyên môn của các ngành. Giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân, phát tờ rơi và hướng dẫn lập tài khoản công dân điện tử, các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến...; hỗ trợ người dân rà soát, scan, chụp ảnh và nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 sau khi người dân đã được hướng dẫn của các ngành liên quan và có đầy đủ hồ sơ theo quy định. Ngoài ra, cán bộ đoàn cơ sở sẽ có hoạt động tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các địa phương trong huyện.

Các hoạt động trên góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, tạo sự hài lòng của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước.

QUẬN PHƯƠNG

### Truyền thông nâng cao chất lượng dân số và phòng, chống xâm hại trẻ em

Sáng ngày 26/10, Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh tổ chức hội nghị truyền thông nâng cao chất lượng dân số và phòng, chống xâm hại trẻ em cho 640 học sinh Trường Tiểu học Đông Phương (Đông Hưng).

Tại hội nghị, các em học sinh đã được tuyên truyền về nội dung nâng cao chất lượng dân số; hướng dẫn kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, kỹ năng bảo vệ bản thân trước những nguy cơ bị kẻ xấu dụ dỗ, xâm hại... Bên cạnh đó, các em còn được trao đổi, chia sẻ kiến thức về sức khỏe, giới tính và những vấn đề liên quan đến xâm hại, quấy rối tình dục ở lứa tuổi vị thành niên.

NGHƯ HOÀNG